

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข่าวเกษตร
๒. การจัดการที่ดินภาคเกษตร ต้องปฏิบัติจริงควบคุมกฎหมายใหม่
๓. เกษตรฯชง ๔ มาตรการรับมือ 'ไอยูยู'
๔. ส่งเสริมเกษตรกรตั้งศูนย์จัดการดินผลิตปุ๋ยลดต้นทุน
๕. เกษตรฯแจกผลช่วยเหลือภัยแล้ง จ้างงานเกษตรกรแล้ว ๒.๑ หมื่นราย
๖. อำนวนยนต์อีกราคายาง ๖๕ บาท
๗. เกษตรปรับแผนส่งยางใหม่ให้จีน
๘. ๖.ก.ส.เฮรัฐใช้หนี้จำนำข้าว ๒.๕ แสนล.
๙. เกษตรขยายผลตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แบบกลุ่ม
๑๐. เกษตรพัฒนามาตรฐานเปิดเนื้อ
๑๑. กลุ่มสวนยางร้องสนช.ถอนไม้ยางพารา
๑๒. ก้าวทันเออีซี: บึงกาฬเปิดประตูรับเออีซี พัฒนาศูนย์กลางยางพารา
๑๓. ฉัตรชัยรื้อแผนระบายข้าวตึงน้กก.ม.-การตลาดช่วย
๑๔. สสำรวจใช้ยางสร้างสนามกีฬา

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยโพสต์
มติชน
มติชน
สยามรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์

เกาะ: ข้าวเกษตร

๘4 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวัน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พงศพิศกิตติ 8 มกราคม พ.ศ. 2558... ๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการ ประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย วันก่อน... ๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ร่วมประชุมกับ ชั้นพื้นฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี หรือผู้ที่ได้ ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่ง รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดทำบัญชีของ ประเทศไทย จำกัด ต.หนองหอย อ.เมือง สหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม และการตลาดหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต ทั้งรับทราบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 2557/58 ในการนี้ได้มอบนโยบายการ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของ จัดสรรเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เพื่อเกิด สหกรณ์ สามารถจัดทำบททดลอง รวมทั้งได้ ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัว ใหญ่ทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่ง ทั้งด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็น กันและกัน และร่วมซักถามปัญหา เพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์ต่อทั้งชุมชนฯ และเกษตรกรอีก โดยมี สหกรณ์ จำนวน 8 สหกรณ์ เข้าร่วม ด้วย.... ๐ นางบริสุทธรี เปรมประพันธ์ รอง การอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานใน บัญชี สหกรณ์จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัด การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ จันทบุรี.... ๐ พัฒนาอาชีพ โดยมีผู้แทนหน่วยงานใน “กิด ทางไทย”

'การจัดการที่ดิน' ภาคเกษตร

ต้องปฏิบัติจริงควบคู่ กฎหมายใหม่

การจัดการที่ดินเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทย ที่ต้องได้รับการปฏิรูป เพราะการบุกรุกที่ดินรัฐ และพื้นที่ป่า การเช่าที่ดินทำนา เริ่มกลับมาเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หรือแม้แต่การถูกยึดทรัพย์จากการจำนองที่ดิน ที่รัฐได้พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรมากขึ้น

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปี 2555 ไทยมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 149 ล้านไร่ ขนาดฟาร์มโดยเฉลี่ย 25.25 ไร่/ครัวเรือน โดยในจำนวนนี้มีพื้นที่นาข้าวมากที่สุดขนาดประมาณ 70 ล้านไร่ สำหรับการถือครองที่ดิน แบ่งเป็นมีกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเอง 71.6 ล้านไร่ และเป็นที่ดินของผู้อื่น 77.6 ล้านไร่

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในการประชุมเรื่อง "การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ว่า ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตรไทยแบ่งเป็น

9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1)ที่ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตต่ำ จากข้อมูลของกรมชลประทานพบว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ชลประทานเข้าถึงเพียง 29.8 ล้านไร่ จากทั้งหมด 149 ล้านไร่

2)เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินหรืออยู่ในที่ดินของรัฐ เป็นผลจากราคาที่ดินมีราคาแพง เกษตรกรจึงเลือกบุกรุกป่า 3)เกษตรกรมีที่ดินทำกิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากปัญหาเชิงกฎหมาย 4)แนวเขตที่ดินทับซ้อนกับที่ดินรัฐ หรือไม่มีความชัดเจน แนวเขตหลายแห่งมีลักษณะสีเทา การปักปันเขตสามารถเคลื่อนได้ บางแห่งอาจกว้างถึง 1-5 กม.

5)ที่ดินราคาแพง ชื้อมาใช้ทำการเกษตรแล้วไม่คุ้มค่า 6)มีที่ดินร้างแต่ไม่ให้เช่าหรือเงื่อนไขการเช่าไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะช่วงนโยบายรับจำนำข้าวทุกเม็ดถูกประกาศใช้ ราคาเช่าที่ทำนาพุ่งขึ้นจาก 500 บาท/ไร่ เป็น 1,500-2,000 บาท/ไร่ 7)เป็นหนี้ทำให้ที่ดินหลุดมือ 8)ชาวต่างชาติซื้อที่ดินผ่านนอมินี ซึ่งยังไม่สามารถสกัดกั้นได้ และมีความกังวลว่าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะทำให้มีทุนหลังไหล



มีการมองอยู่ว่าควรจะคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรมแหล่งใหญ่ของประเทศไว้
เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หุบกลาร่องไห่ ซึ่ง
ธนาคารที่ดินเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้

เข้ามาเพิ่มขึ้น ๑)ขาดน้ำ ทางลำเลียง และ
สาธารณูปโภค

ผศ.อิทธิพลกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐ
พยายามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวนา
ผ่านการออกกฎหมายหลายฉบับ เช่น

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิ.ย. 2541
เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
หรือรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
85 ที่กำหนดให้มีการกระจายถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม และให้เกษตรกรมีที่ดินทำ

กิน รวมถึงมีน้ำใช้อย่าง
พอเพียง

"กฎหมายที่ออกมา
ยังมีข้อติดขัด มีปัญหาที่รัฐบาล
นี้กำลังแก้ ยกตัวอย่าง รัฐธรรมนูญไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 85 เป็นกฎหมายที่
กำหนดไว้ดีมาก แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้
มีการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง หรือ
นำไปใช้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ มีการเขียนไว้
เท่านั้นเอง ส่วนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541
ก็เป็นมาตรการชั่วคราว รอการพิสูจน์
สิทธิให้คนในป่าว่ามีสิทธิหรือเปล่า แต่
การพิสูจน์ก็ไม่ได้ทำ และทั้งเวลา 16
ปีก็ยังไม่เห็นผล สำคัญมาก และทุกอย่าง

ต้องรอนโยบาย ซึ่งรัฐบาลแต่ละชุดก็ทำไม่ต่อเนื่อง มันจึงเป็นเพียงมาตรการประทุ้งปัญหา” ผศ.อิทธิพลกล่าว

ส่วนกฎหมายฉบับใหม่ที่มีการประกาศใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือที่กำลังพิจารณามีทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่ 1)ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ซึ่งเป็นแนวคิดในการเก็บภาษีผู้ครอบครองที่ดินตามราคาประเมินมูลค่า เพื่อแก้ปัญหาการซื้อที่ดินไว้แต่ไม่ใช้ทำประโยชน์ กฎหมายนี้จะส่งผลโดยอ้อมให้ชาวนาเข้าถึงที่ดินทำกิน เพราะผู้ลงทุนในที่ดินอาจหันไปลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นแทน เช่น หุ่น ทองคำ



2)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เป็นแนวคิดให้ผู้มีที่ดินนำที่ดินมาปล่อยเช่าผ่านธนาคารที่ดินให้แก่เกษตรกรเช่า แก้ปัญหาที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ และช่วย

เหลือเกษตรกรที่จะถูกอายัดที่ดินจากการนำที่ดินไปจำนอง โดยการให้ธนาคารที่ดินซื้อไว้แล้วปล่อยเช่าแก่เกษตรกรเจ้าของรายเดิม แต่ถึงแม้กฎหมายจะประกาศใช้มากกว่า 3 ปี แต่การจัดตั้งที่เป็นรูปธรรมเริ่มต้นเมื่อเดือน ส.ค. 2557 ขณะนี้กำลังสรรหาคณะกรรมการ คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือน มี.ค. 2558

“ธนาคารที่ดินมีแนวคิดที่ว่า ถ้าใครมีที่ดินแต่ยังไม่ใช้ ไม่ว่าจะเพราะได้

มรดกมา หรือเก็บไว้ใช้หลังเกษียณก็มาลงทะเบียนไว้กับธนาคารได้เพื่อปล่อยให้เช่าผ่านธนาคาร คนที่จะใช้ที่ดินก็มาขอที่ธนาคารที่ดิน แจ้งความประสงค์ว่าจะใช้ทำประโยชน์อย่างไรบ้าง ธนาคารที่ดินก็จะเป็นโบรกเกอร์ในการจับคู่โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม” ผศ.อิทธิพลกล่าว

3)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เหตุของกฎหมายมาจาก รัฐมีที่ดินอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางส่วนสงวนไว้ไม่ได้ อนุญาตให้ใช้ทำประโยชน์ แต่มีประชาชนรุกพื้นที่ดังกล่าวอยู่อาศัยมานาน รัฐจึงแก้ปัญหาด้วยการให้สิทธิในการอาศัยอยู่เป็นชุมชนโดยที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ขณะนี้มีประชาชน 5 หมื่นครัวเรือนยื่นขอพื้นที่แล้ว 1.5 ล้านไร่ คิดเป็น 400 ชุมชน จากพื้นที่บุกรุกทั้งหมด 15 ล้านไร่ทั่วประเทศ

4)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เพื่อกำหนดนโยบายบริหารที่ดินทั้งหมดทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ผศ.อิทธิพลยังกล่าวถึงแนวคิดการปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมด้วยว่า เป็นประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังหารือกัน เนื่องจากการใช้สิทธิที่ดินทำกินมีเพียงกฎหมายผังเมืองที่มีช่องโหว่ควบคุมอยู่

“มีการมองอยู่ว่าควรจะคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งใหญ่ของประเทศไว้ เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หุบภูลาร่องไห ซึ่งธนาคารที่ดินเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้จุดนี้ได้ ถ้าเกษตรกรกำลังจะเสียดินไปให้แก่เจ้าของที่ที่จะใช้ทำอย่างอื่น”

“อีกเรื่องคือกฎหมายบังคับให้พื้นที่หนึ่ง ๆ ใช้เพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น ซึ่งจะมีปัญหาตามมาว่าชาวบ้านจะเสียประโยชน์เพราะพื้นที่จะถูกตีมูลค่าต่ำ ตรงนี้ก็ต้องการทางแก้เพื่อชดเชยความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร เช่น เขตสีเขียวต้องได้รับการอุดหนุนบางอย่างจากเขตสีน้ำตาลที่เป็นเมือง กฎหมายจึงยังขาดอีกหลายเรื่องที่จะรักษาที่ดินเกษตรไว้ได้” ผศ.อิทธิพลกล่าว

เกษตรฯชง 4 มาตรการรับมือ 'ไอยูยู'

เร่งจดทะเบียนเรือประมง พร้อมติดตั้งเครื่องติดตาม

"ปีติพงศ์" เสนอ 4 มาตรการขับเคลื่อน

ไอยูยู เร่งขึ้นทะเบียนเรือไม่ถูกต้อง 3,000 ลำ ตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทบทวนเอ็มโอยู กับต่างประเทศ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมาธิการนโยบายด้านการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย(IUU) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กระทรวงเกษตรฯได้เสนอ 4 มาตรการหลัก ที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

ประกอบด้วย 1.การจดทะเบียนเรือประมง และการออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งการจดทะเบียนเรือประมง มีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนการออกใบอนุญาตเป็นหน้าที่ของกรมประมง โดยการจดทะเบียนเรือจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.

เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเรือที่มีอยู่ทั้งหมดว่าเป็นชนิดและขนาดใดบ้างหลังจากนั้นจะสามารถมาขอออกบัตรกับกรมประมงได้

"เรือประมงไทยในขณะนี้ที่ไม่มีกรจดทะเบียนและออกบัตร ประมาณ 3,000 ลำ ที่เรือเหล่านี้ไม่สามารถขึ้นดำเนินการได้ เป็นเพราะมีเครื่องมือประมงที่ใช้ผิดกฎหมาย เป็นเครื่องมือที่ไม่ตรงกับประเภทของเรือ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เรือเหล่านี้เป็นเรือขนาดเล็กที่เมื่อถูกจับจะใช้วิธีการมันๆ แจ้งว่าไม่รู้ ต่อไปวิธีการเหล่านี้จะไม่ใช้ได้แล้ว เรือเหล่านี้จะต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพื่อจะได้รู้ว่าเรือประมงที่อยู่น่านน้ำทั้งหมดเท่าไร และเรือใดที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายบ้าง"

ทั้งนี้เรือประมงที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ต้องมาดูอีกครั้งว่า จะหาวิธีการอย่างไร เพราะเรือกว่า 3,000 ลำนี้ มีเรือประเภทที่ไม่ควรใช้งานเช่นซาร์ต เสียหาย เรือเหล่านี้ อาจต้องการเยียวยาหรือขายเรือไป โดยในปี 2558 จะของบกลางในการซ่อมเรือไม่มาก แต่ปี 2559 จะของบประมาณ 300 ล้านบาทเพื่อซ่อมเรือประมงไทย



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

และจะต้องปรับปรุงกองเรือประมงของไทย

นอกจากนี้ในส่วนเครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายนั้นต้องปรับให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบ ประชาชนตามชายฝั่งไม่ยอมให้เรือประมงที่มีเครื่องมือที่ผิดกฎหมายเข้าใกล้ ชายฝั่งตนเองเพราะกลัวจะทำลายสิ่งแวดล้อมแนวชายฝั่ง ก็ต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์วิธีการเครื่องมือให้รับได้ทั้งสองฝ่าย

ส่วนมาตรการที่ 2 การติดตามเรือประมง ซึ่งมีการติดตั้งไปแล้ว 100 ลำ ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเรือที่มีอยู่ จึงต้อง

เร่งดำเนินการเพราะมีเรือที่ออกทำประมงนอกน่านน้ำไม่สามารถติดตามได้ ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ขาดกำลังเงิน ซึ่งรัฐบาลจะต้องหาเงินเชื่อเพื่อให้เรือประมงเหล่านี้ติดตั้งเครื่องติดตามได้ซึ่งมีราคาหลักหมื่นบาทขึ้นไป รวมทั้งรัฐบาลจะมีการทำจุดเฝ้าระวัง ทั้งทหารและตำรวจ ประมาณ 26 จุด ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพื่อป้องกันเรือประมงที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

สำหรับมาตรการที่ 3 คือ จุดนำเรือขึ้นฝั่ง จะต้องทำเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของเรือประมงอย่างเข้มข้น นอกจากมาตรการปกติ โดยการออกกฎหมายต่างๆ เช่นการล็อกเรือ การตรวจสอบใบอนุญาตทำประมงจากต่างประเทศ การตรวจสอบประเภทใบอนุญาต การตรวจสอบปลาที่จับได้ต้องเป็นประเภทเดียวกับเครื่องมือจับที่แจ้งไว้

ส่วนมาตรการ 4 ด้านกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯจะเร่งออกอนุบัญญัติส่งหน้า ระเบียบการเข้าออกและดูแลเรือประมง และทบทวนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ที่เคยทำไว้กับต่างประเทศ เช่น ปาปัวนิวกินี อินโดนีเซียว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ส่งเสริมเกษตรกร ตั้งศูนย์จัดการดิน ผลิตปุ๋ยลดต้นทุน

๑๒
● ก.เกษตรฯ รมรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา หวังลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแล้ว ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้หมายรวมถึงปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน โดยให้เกษตรกรตำบล 1 คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 50 ตัน

นายปิติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน 77 จังหวัด รวม 239,607 ตัน คิดเป็น 95.84 ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก 97,705 ตัน โกลบตอซังข้าว 55,420 ตัน (110,840 ไร่) โกลบตอซังข้าวโพด 15,824 ตัน (19,779 ไร่) โกลบตอซังสับประรด 1,302 ตัน (1,627 ไร่) โกลบตอซังอ้อย 429 ตัน (214 ไร่) น้ำหมักชีวภาพ 28,803 ตัน และปุ๋ยพืชสด 40,124 ตัน (22,291 ไร่) รวมทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอ (ใน 77 จังหวัด) ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงานเพื่อเป็นการสื่อสารและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา

นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีวิจัยและพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลและหน่วยงานทหารในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรอีกด้วย

เกษตรกรแจกผลช่วยเหลือ'ภัยแล้ง'

จ้างงานเกษตรกรแล้ว 2.1 หมื่นราย

นายปิติพงศ์ หึงบุญ ณ อยุรยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งว่า แบ่งออกเป็น 1.มาตรการหลัก มีการจ้างแรงงานจำนวน 21,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.35 จากแผน 35,354 ราย ทั้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง 2.มาตรการเสริม มีการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เป้าหมาย 13,368 ราย อาชีพประมง เป้าหมาย 3,574 ราย ฝึกอาชีพด้านเกษตร เป้าหมาย 17,804 ราย และฝึกอาชีพ (กคน.) เป้าหมาย 1,385 จำนวน 6,675 ราย จากแผน 36,152 ราย โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จำนวน 150,000 ไร่ และเมล็ดพันธุ์พืชไร่สด จำนวน 150,000 ไร่ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่-พืชผักทดแทนพืชหลักในฤดูแล้ง โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2557/58 ทั้งประเทศ 77 จังหวัด ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ได้แก่ นาปรัง 3.818 ล้านไร่ จากแผน 6,008 ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก 0.403 ล้านไร่ จากแผน 3.110 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ลุ่มน้ำแม่กลอง 7 จังหวัด และพื้นที่นอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนอกลุ่มน้ำแม่กลอง

สำหรับงบประมาณจำนวน 65.90 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำหรับสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ววันนั้น สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจำภาค 49.868 ล้านบาทให้แล้ว และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกรายประมาณให้จังหวัดนำไปดำเนินการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 26 จังหวัด กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพื้นที่ 150,000 ไร่ 20 จังหวัด ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

‘อำนวยการ’ ต้นอกราคายาง 65 บาท

วอน 60 บาทต้นทางรออีกนิด/6บีกยางร่วมรับเบอร์ ฟันด์

“อำนวยการ” วอนชาวสวนรออีกนิด เร็วๆ นี้จะได้เห็นราคาขยงตลาดห้องถิ่น และ 60 บาท/กก. หลังราคาขยงในตลาดกลางข้ามผ่านบันไดขั้นแรกที่ 60 บาท/กก.ตามสัญญาแล้ว ขณะบันไดขั้นที่ 2 รัฐ-เอกชนร่วมลงขันตั้งรับเบอร์ ฟันด์ รักษาเสถียรภาพราคาในตลาดเอเฟทคิบ 6 บีกค้ายางเตรียมลงก่อนแรก 140 ล้าน ส่วนจ่ายเงินชดเชย 1 พันบาท/ไร่เร่งสปีด ล่าสุดจ่ายได้เกิน 50% แล้ว

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดราคาขยง (ขยงแผ่นรมควันชั้น 1-3) ที่ตลาดกลางประมูลซื้อขยงขยงพาราทั่วประเทศ ทั้งที่สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และบุรีรัมย์ ณ วันที่ 5 มกราคมวันเปิดทำการแรกของปี 2558 ได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 61 บาท/กิโลกรัมแล้ว เป็นผลจากสต็อกขยงทั้งในและต่างประเทศลดลง และผลผลิตขยงของไทยลดลงจากราคาขยงตกต่ำก่อนหน้านี้ ชาวสวนส่วนหนึ่งหยุดกรีดยาง และน้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้ ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่ามีสัญญาณที่ราคาขยงแผ่นรมควันชั้น 1-3 จะขยับขึ้นไปถึง 65 บาท/กิโลกรัมในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ดีกรณีนี้ที่ชาวสวนขยงต้องการขยงขยงได้ราคาดีที่ 60 บาท/กิโลกรัมตั้งแต่ต้นทาง เช่นน้ำขยงสด น้ำขยงชั้น ขยงแผ่นดิบ คงยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี เพราะเวลานี้ราคาขยงแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาด และเป็นชนิดขยงที่ไทยส่งออกเป็นอันดับ 1

และมีที่เดียวในโลกยังอยู่ที่ระดับ 60 บาท/กิโลกรัม ซึ่งหากในอนาคตอันใกล้นี้สามารถดันราคาขยงแผ่นรมควันได้มากกว่า 60 บาท/กิโลกรัม ราคาขยงชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาที่ซื้อขยงในตลาดห้องถิ่นก็จะขยับขึ้นตามโดยอัตโนมัติ

“ทำไมขยงก่อนด้วย เศษขยง น้ำขยงสดไม่ได้ 60 บาทต่อกิโลกรัม ก็เพราะตลาดซื้อตามค่าเนื้อขยงที่แยกน้ำออกแล้ว เมื่อเอาน้ำขยงสดไปเข้าโรงรีดทำเป็นขยงแผ่นดิบ เข้าโรงรมควันก็กลายเป็นขยงแผ่นรมควัน ไปด้วยแผ่นรมควัน ไปด้วยแผ่นรมควัน ไปด้วยแผ่นรมควัน STR20 ดังนั้นราคาจึงต่างกัน แต่ในภาพรวมราคาขยงทุกชนิดก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นขอให้รออีกสักนิดน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก”

นายอำนวยการกล่าวอีกว่า จากที่รัฐบาลได้มีโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขยงโดยมอบหมายให้องค์การสวนขยง (อ.ส.ข.) เข้าซื้อขยงแข่งกับเอกชน และสหกรณ์ชาวสวนขยงในราคาขึ้นน้ำตลาด เพื่อดันราคาขยง



อำนวยการ ปะติเส

ล่าสุดจากที่ได้ดำเนินการมาเดือนเศษ กองทุนมูลนิธิกันชน (บีพีเฟอร์ ฟันด์) ได้ใช้เงินเข้าซื้อขายแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1.5 พันล้านบาท คิดเป็นปริมาณยางที่ซื้อ กว่า 3.2 หมื่นตัน เมื่อผนวกกับ 16 มาตรการตามแผนบริหารจัดการ ยางพาราทั้งระบบของรัฐบาล สามารถดันราคายาง (ยางแผ่นรมควัน) จากจุดต่ำสุดที่ 43.50 บาท/กิโลกรัมให้ขึ้นมาอยู่ที่ 61 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นไป รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่าทุกประเภทจากนี้จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ขณะเดียวกันในบันไดขั้นที่ 2 ในการผลักดันราคายาง ตามที่รัฐบาลมีแผนร่วมลงขันกับเอกชนตั้งกองทุนซื้อขายยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (รีเบอรั ฟันด์) ในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ก่อนแรก ในสัดส่วนรัฐโดยอ.ส.ย. 50% และเอกชนผู้ส่งออกและค้ายางอีก 50% ล่าสุดมีเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย โดย 4 รายจะร่วมลงขันรายละเอียด 30 ล้านบาท และอีก 2 ราย รายละเอียด 10 ล้านบาท รวม 140 ล้านบาท และรัฐบาลสมทบอีก 140 ล้านบาทรวมเป็น 280 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแต่ละองค์กรจะนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ของตัวเองเพื่อขออนุมัติ

“เมื่อทุกคนทำเรื่องผ่านบอร์ดของตัวเองแล้ว จะมีการนัดประชุมเพื่อจัดตั้งกองทุนรีเบอรัฟันด์ และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ

อาชีพมาบริหารต่อไป คาดกองทุนนี้จะเริ่มซื้อขายยางในเอเฟทได้ปลายเดือนมกราคม จะเป็นอีกความร่วมมือหนึ่งระหว่างรัฐและเอกชนการรักษาเสถียรภาพราคาของประเทศไทย”

ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง 1 พันบาท/ไร่ ไม่เกินรายละเอียด 15 ไร่ ที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายระบุมีความล่าช้า ขณะนี้สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรไปแล้วสัดส่วนเกิน 50% ของผู้มีสิทธิจำนวนกว่า 8.5 แสนราย ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

อนึ่ง แหล่งข่าวจากวงการยางพารา ระบุ 6 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการรีเบอรั ฟันด์ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บมจ.) บมจ.ไทยอ้อยยางพารา บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (บจก.) บจก.เซาท์แลนด์รีเบอรั บจก.ยางไทยบักซ์ไต์ และบจก.ไทยรีเบอรัลาเท็กซ์กรุ๊ป

เกษตรกรปรับแผนส่ง'ยางใหม่'ให้จีน เหตุสต็อกเก่าขึ้นรา-แกนนำชาวสวนยื่นขอ80บาท

สต็อกยาง 2.08 แสนตันส่งมอบจีนมีปัญหาเชื่อกว่ารวม เกษตรกรต้องเปลี่ยนแผนส่งมอบยางใหม่แทน "อำนาจ ปะติเส" เตรียมประชุมร่วมแกนนำชาวสวน 11 ม.ค.นี้ เล็งช่วยเหลือแรงงานกรีดยาง ขณะที่แกนนำยื่นขอราคายาง กก.ละ 80 บาท เผยล่าสุดราคาซื้อขายล่วงหน้าที่จีนพุ่งขึ้น กก.ละ 73 บาทแล้ว 13

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ายาง 2.08 แสนตันในสต็อกรัฐบาลที่เริ่มส่งมอบให้บริษัท ไซน่า ไท่หนานา รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป แล้ว 2,000 ตัน เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 57 มีปัญหาด้านคุณภาพจริง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของยางที่เก็บไว้นาน และถูกลดราคาตามสภาพตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้อขาย จากเดิมที่ราคายางคุณภาพดีจะซื้อขายที่ 64 บาท/กก. อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยางที่จะส่งมอบจะเป็นยางใหม่ที่โครงการกองทุนมูลนิธิกันชนยางพาราหรือบีพีเอฟเฟอ์ฟัณฑ์เข้าซื้อ ส่วนยางเก่าในสต็อกจะนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางในประเทศต่อไป และยืนยันว่าสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

นายอำนาจกล่าวว่า ด้านการนำยางไปใช้



อำนาจ ปะติเส

ในประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ นำเสนอโครงการอย่างน้อย 2 โครงการภายในวันที่ 13 ม.ค. 58 ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำแผนที่เหมาะสม

สำหรับปัญหายางเสื่อมคุณภาพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสการะวันณี สิงเวียนวงศ์ ผู้จัดการส่วนการตลาดภายในประเทศ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้ทำหนังสือลงวันที่ 30 ธ.ค. 2557 แจ้งว่า บริษัท เซอร์เวเยอร์ของบริษัท ไซน่า ไท่หนานา

ผู้ซื้อยาง ตรวจสอบพบว่ายาง 2,000 ตัน มีการเปลี่ยนแปลงด้านสีเป็นสีขาวจากเข็รจากความชื้น ไม่ตรงกับที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพยางของกระทรวงเกษตรฯแจ้งว่าเป็นราสีสีนึม ทำให้การปรับลดราคาตามคุณภาพไม่ตรงกัน

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จะยังไม่มีการชุมนุม เพื่อขอตุ้รัฐบาลจะขยับราคาได้แค่วันการตั้งราคาที 60 บาทเป็นการบล็อกราคาและทำสัญญาไว้กับผู้รับซื้อ 10 เดือน ทำให้เกษตรกรไม่ได้อะไรเลย และเป็นไปไม่ได้ที่ราคาจะอยู่ที่ 60 บาทตลอดไป แต่ต้องอยู่ที่ 80 บาทถึงจะอยู่ได้ และตอนนี้ภาคใต้ ฝนตก ผลผลิตออกน้อย ทำให้ยางในตลาดโลกขาดตลาด ซึ่งบ่งบอกว่ารัฐบาลยังทำงานไม่เป็น

"นอกจากเกษตรกรชาวสวนยางจะเสียผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือนายทุน เพราะเกษตรกรผลิตได้แต่นำยางและยางก้อน แต่นายทุนผลิตยางแผ่นรมควัน"

ต่อประเด็นที่มีการเพ่งเล็งว่ามียางทะลักจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายใน

ตลาดกลางของไทยนั้น นายพนัส แพชนะ
ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารา
จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวยืนยันว่า ประเทศ
เพื่อนบ้านไม่สามารถผลิตยางแผ่นดิบ
และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่มีคุณภาพ
มาจำหน่ายได้แน่นอน ยางที่เพิ่มขึ้นจาก
200-300 ตัน/วัน เป็น 800 ตัน/วัน ยาง
มาจากทางภาคเหนือและอีสานที่ส่งมา
จำหน่ายภาคใต้ ซึ่งขอทำความเข้าใจกับ
เกษตรกรว่า ตลาดกลางในภาคอีสานยังมี
มีที่ จ.หนองคาย และ จ.บุรีรัมย์ด้วย และ
อ.ส.ย.เข้าประมูลในราคาเท่ากัน ไม่จำเป็นต้อง
ส่งมาจำหน่ายที่ภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วันที่ 6 ม.ค. 58
ราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ราคา
61 บาท/กก. ผู้ชนะคือ อ.ส.ย. ห่างจาก
ผู้ประมูลมือรองซึ่งยื่นราคา 51.71 บาท/กก.
ขณะที่ราคาปิดตลาดโตคอมช่วงกลางวัน
ส่งมอบเดือน ก.พ. 58 ราคา 55.96 บาท/กก.
ราคาปิดตลาดเชียงใหม่ ส่งมอบเดือน มี.ค. 58
ราคา 73.62 บาท/กก. ด้านโครงการกองทุน
มูลนิธิกัณชนายางพารา รับซื้อยาง
รวมทั้งหมดกว่า 32,000 ตัน งบประมาณ
1,780 ล้านบาท

ธกส.เฮ!รัฐใช้หนี้จำนำข้าว2.5แสนล.

พระราม 6 ● เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ระบุจะเร่งชำระหนี้ในโครงการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่ ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสภาพคล่องรวมทุกโครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เป็นเงินราว 2 แสนล้านบาท ว่า ก่อนหน้านี้มีการหารือเรื่องการเร่งชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้หมดภายใน 4-5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

นายสุพัฒน์กล่าวว่า นอกจากนี้มีการหารือเรื่องเร่งชำระหนี้ทั้งในส่วนโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด รวมถึงโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาล ปัจจุบันรวมเกือบ 2.5 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี ถือเป็นเรื่องดีที่มีการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลจะไม่ชุกหนี้ให้นักลงทุน และประชาชนได้รับทราบ ส่วน ธ.ก.ส. ถ้าได้เงินชำระหนี้คืนมามากกว่าเดิมก็ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องล้ม ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่สั่งการว่า ต้องการให้ ธ.ก.ส.เร่งปล่อยกู้ในโครงการอะไรเป็นพิเศษ

“ในปีงบประมาณ 2558 ธ.ก.ส.ได้รับการจัดงบประมาณเพื่อชำระหนี้ในการสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงก่อนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นเงินกว่า 8.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่จะทยอยชำระหนี้วงเงินต่ำกว่า 1.4 แสนล้านบาท ให้หมดภายใน 5 ปี ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 3 ปี คงเหลือหนี้ที่ยังชำระไม่หมดอีกกว่า 3 หมื่นล้านบาท” นายสุพัฒน์กล่าว

ผู้ช่วย ผจก.ธ.ก.ส. กล่าว

ว่า สำหรับวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ มีจำนวนกว่า 8.81 แสนล้านบาท คิดเป็นจำนวนข้าวที่เข้าโครงการกว่า 56 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นเงินที่กู้จากสถาบันการเงินอื่นกว่า 6-7 แสนล้านบาท และเงินที่ยืมสภาพคล่องจาก ธ.ก.ส. อีกราว 2 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวและนำเงินมาใช้หนี้แล้วกว่า 2 แสนล้านบาท ส่งผลให้วงเงินที่กู้มาจากสถาบันการเงินอื่นคงเหลืออยู่อีกราว 5.3 แสนล้านบาท.

เกษตรกรขยายผลตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แบบกลุ่ม

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่ มกอช.ได้บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมประมง ขยายผลการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม (Group Certification) มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ประมาณ 1-2 แสนราย เมื่อเทียบกับประชากรในภาคเกษตรที่มีกับล้านครัวเรือน ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากและยังแสดงให้เห็นว่ามีเกษตรกรรายย่อยอีกจำนวนมากยังขาดความรู้ที่เพียงพอในการผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP ขณะเดียวกันเกษตรกรบางรายที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP ไม่สามารถวางแผนการผลิตแต่ละชนิดพืชตลอดปีได้ และไม่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพได้เพียงพอตามที่ตลาดต้องการได้

เกษตรพัฒนามาตรฐาน “เปิดเนื้อ”

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเปิดเนื้อหมูมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายดิบตัวเพิ่มสูงขึ้น และทำให้การเลี้ยงเปิดขยายตัวมากขึ้น โดยปี 2556 ไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงเปิด จำนวน 446,175 ครัวเรือน และมีเปิดเนื้อ ประมาณ 8 ล้านตัว มีแหล่งผลิตสำคัญ คือ ฉะเชิงเทรา นครปฐม และปราจีนบุรี แต่เนื่องจากกระทรวงเกษตรได้ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเปิดพันธุ์และเปิดเนื้อ (มกษ.6900-2546) มา 10 ปีแล้ว และเพื่อให้มาตรฐานฯเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง มกอช.จึงจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเปิดเนื้อ และแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเปิดเนื้อขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในฟาร์มให้สามารถผลิตเปิดเนื้อที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

‘กลุ่มสวนยาง’ร้อง‘สนช.’กอนไม้ยางพารา

2 รัฐสภา - นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอให้ สนช. ทบทวนถอนรายชื่อไม้ยางพารา ออกจากบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข เพราะถือเป็นการกระทำโดยพลการ ไม่เคยขอความคิดเห็นจากประชาชน และหากเป็นไปตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็จะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรชาวสวนยาง ช้ำเต็มวิกฤติความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ ทั้งยังไม่ทำให้เกิดการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ของประชาชน ซึ่งเคยมีบทเรียนความล้มเหลวในการประกาศใช้มาแล้ว เมื่อปี 2535

ด้านนายพรเพชร กล่าวว่า การทำงานของ สนช. จะฟังเสียงประชาชนอย่างแน่นอน ซึ่งตนจะส่งข้อเสนอไปให้ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม สนช. ให้ออกมาดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต่อไป สนช. จะทำการประชาสัมพันธ์การร่างกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ท้วงติง เข้ามาได้ทันทั่วทั้งที่ ทำให้กฎหมายที่ออกไปมีความรอบคอบยิ่งขึ้น



บึงกาฬปิดประตูรับเออีซี พัฒนาศูนย์กลางยางพารา

15 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัด บึงกาฬ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากนครชิงเต่า นำโดย Mr.Xue Zujun ประธานกรรมการประจำแห่งสมาชิก ผู้แทนประชาชนเขตสื่อไปนครชิงเต่า สาธารณรัฐจีน Mr.Ai Wenan รองอธิบดี กรมสำนักงานพาณิชย์เขตสื่อไปนครชิงเต่า Ms.Liu Yongping ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่การโมเดิร์นสวนอุตสาหกรรมและการวางแผนและการก่อสร้างสำนักงานเขตสื่อไป นครชิงเต่า

Mr.Wang Chunyi อธิบดีกรม สรรพากร เขตสื่อไปนครชิงเต่า Mr.Zhang Yan ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด Mr.Chen Hushen ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศไทย บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด และ Mr.Wang Ruipu เลขานุการประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก ผลิตวัตถุดิบ จากยางพารา เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเรื่องยางพารา ช่วยแสวงหา ความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจระหว่าง จ.บึงกาฬและเมืองชิงเต่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือ ด้านการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ์ บ้านที่เมืองน้องระหว่างนครชิงเต่าและ จ.บึงกาฬ อีกด้วย

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชม จ.บึงกาฬ ในครั้งนี้ นอกจากได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่แปลงสวนยางพาราตัวอย่าง ยังได้ลงนามความร่วมมือเมืองคู่มิตร เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจฉันทมิตร ระหว่างทั้งสองฝ่าย ในการประสานงานระดับ พื้นที่ ด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และวัฒนธรรม โดยจะสร้างและส่งเสริมการติดต่อโดยตรง ระหว่างธุรกิจกับองค์กรอื่น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยางพารา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ. บึงกาฬ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 54 มียุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดให้กลายเป็นศูนย์กลาง ยางพาราภาคอีสาน สะพานการค้า การท่องเที่ยว บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ จ.บึงกาฬ ได้ต้อนรับ คณะจากนครชิงเต่า สาธารณรัฐจีน ที่สามารถ ร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายยางพาราให้เป็นที่ ยอมรับของประชาคมโลกในอนาคต ช่วย พัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศ ต่อไป.

สำรวจใช้อย่างสร้างสนามกีฬา

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสำรวจความต้องการในการใช้ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างสนามกีฬาพร้อมทั้งให้หารือถึงแนวทางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อผลิตยางธรรมชาติให้เป็นยางเม็ดและยางเม็ดแดงเพื่อใช้งานจริงกับสนามกีฬาในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ใช้วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในสต็อกรัฐบาลเพื่อสร้างพื้นลู่วิ่งกรีฑาและกีฬาทุกประเภทเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตยางได้มากอยู่แล้วและจะทำให้ยางในสต็อกรัฐบาลระบายออกได้มาก

ขึ้นและจะช่วยสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้การนำยางสังเคราะห์ที่ผลิตในประเทศมาใช้จะช่วยลดอัตราการนำเข้าได้มากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ไทยนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดแต่หากพัฒนาวัตถุดิบดังกล่าวได้เองโดยการสร้างลู่วิ่งกรีฑาและกรีฑาจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตารางเมตรละ 800 บาท จากปกติต้นทุนอยู่ที่ตารางเมตรละ 2,500 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับสนามกีฬามาตรฐานขนาด 6,500 ตารางเมตร และจะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อสนามได้กว่า 5.2 ล้านบาท

“กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเสนอผลงานวิจัย สรุปว่ายางสังเคราะห์ในประเทศสามารถสร้างเป็นลู่วิ่งและพื้นสนามกีฬาได้นอกจากนี้ยังส่งผลงานไปทดสอบคุณภาพจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่งผลการทดสอบผ่านเกณฑ์สามารถใช้ในระดับนานาชาติได้”

ฉัตรชัยรื้อแผนระบายข้าว ตั้งนักกม.-การตลาดช่วย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำแผนการระบายข้าวปี 58 ใหม่ทั้งหมด เพราะต้องการมีแผนชัดเจนว่าจะระบายข้าวในช่วงใดและวิธีการใด เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิตและราคาตลาดในประเทศ เบื้องต้นได้ตั้งคณะทำงานระบายข้าวขึ้นมาใหม่ โดยจะเพิ่มนักกฎหมาย นักการตลาดและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมการค้าต่างประเทศแล้ว เพราะจะได้วางแผนการทำงานได้อย่างรัดกุม ไม่ผิดระเบียบราชการ

“คาดว่าในสัปดาห์หน้า กรมฯจะนำมารื้อกับคนอื่นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในเดือน ม.ค.นี้ มีกำหนดจะเดินทางไปประชาสัมพันธตลาดข้าวไทยที่ฮ่องกง เพื่อทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยคืนมา และลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ขายข้าวหอมมะลิให้กับฮ่องกงปริมาณ 100,000 ตัน”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในส่วนของการส่งออกสินค้าไทยภาพรวมในปี 58 นั้น ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทำยุทธศาสตร์การส่งออกไทยปี 58 ใหม่ทั้งหมด เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ตลาดโลกลดลง อาจมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกของไทย โดยได้กำหนดตลาดเป้าหมาย เป็น 4 ระดับคือ ตลาดที่มีเศรษฐกิจดี เช่น สหรัฐ, ตลาดที่มีเศรษฐกิจระดับรอง เช่น สหภาพยุโรป จีน, ตลาดเพื่อนบ้านอาเซียน และตลาดใหม่ ที่ไทยยังไม่เคยทำการค้าด้วย

“แต่ละตลาดต้องมีแผนชัดเจนว่า ไทยจะนำสินค้าใดไปบุกเจาะตลาดให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค ใช้วิธีการเจาะตลาด ซึ่งแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน โดยต้องประสานกับเอกชนอย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ให้มากขึ้น และพาไปเปิดตลาดในต่างประเทศด้วย เพื่อขยายตลาด อย่างไรก็ตามยังคงตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 58 ไว้ที่ 4% จากปี 57”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า วันที่ 15-16 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย จะนำคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางไปฮ่องกง เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงที่ไทยสูญเสียไปกลับคืนมาให้ได้ 80% ของปริมาณนำเข้าข้าวทั้งหมดของฮ่องกง หลังจากปัจจุบันไทยเหลือส่วนแบ่งเพียง 45%.